

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 26 มิ.ย. 2561

หน้า 7

เรื่อง โรงไฟฟ้า

□ โรงไฟฟ้าเล็ก

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในช่วงปี 60-68 จะพิจารณาให้ทุกรายได้สิทธิเหมือนกันได้รับการต่ออายุ ในปริมาณรับซื้อเท่าเดิม ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ต่ออายุออกไปอีก 3 ปีนับจากวันสิ้นสุดสัญญา ต่อไปจะรับซื้ออย่างไร จะพิจารณารูปแบบลงทุนที่เหมาะสมอีกครั้ง.

‘ศิริ’ไฟเขียวต่ออายุเอสพีพี ชงกบง.เคาะรูปแบบซื้อไฟ

สั่งสนพ.ศึกษาเพาเวอร์พูล รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน จากผู้ผลิต

กรุงเทพธุรกิจ ● “ศิริ” ไฟเขียวต่ออายุ โรงไฟฟ้าเอสพีพี โคอเจนเนอเรชั่น ทุกราย ออกไปอีก 3 ปี ส่วนรูปแบบรับซื้อไฟฟ้าใน อนาคตหรือ กบง. 4 ก.ค.นี้ ยังไม่ฟันธง ใช้ระบบ “เอสพีพี เพาเวอร์ พูล” หรือไม่ มั่นใจรับมีอัตราราคาน้ำมันระยะสั้นแตะ 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คมดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรถึงสิ้นปี เตรียมขายดีเซลปี 20 เริ่ม 2 ก.ค.นี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (กบง.) วานนี้ (25 มิ.ย.) ว่า การพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจาก โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่จะหมดสัญญาในช่วงปี 2560-2568 นั้น เบื้องต้นทุกรายได้ รับการพิจารณาให้ต่ออายุรับซื้อไฟฟ้าออกไป 3 ปีจากวันสิ้นสุดสัญญา โดยสัดส่วน การรับซื้อไฟฟ้าจะเป็นไปตามสัญญาเดิม ที่แต่ละรายจะมีปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับ รัฐต่างกันตั้งแต่ 40-90 เมกะวัตต์

ส่วนการลงทุนใหม่ภายหลังจากที่ โรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มนี้หมดอายุลง นั้น ยังต้องพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ เหมาะสมอีกครั้ง คาดว่าจะมีการพิจารณาใน การประชุม กบง.วันที่ 4 ก.ค.นี้ แต่รูปแบบ จะแตกต่างกันไปจากมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เดิม

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษา SPP-Power Pool เพื่อใช้เป็นกลไก รองรับการประมูลรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน ในอัตราส่วนลดพิเศษในอนาคต โดย ให้รับกลับมาเสนอ กบง. และ กพช. ตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับที่ประชุม กพช.เมื่อ วันที่ 30 พ.ค.2559 มีมติให้ต่ออายุสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดอายุ ในปี 2560-2561 โดยกำหนดให้ กพพ.รับ ซื้อไฟฟ้าในจำนวนไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ และไม่เกินกว่าปริมาณขายไฟฟ้าตาม สัญญาเดิมในราคา 2.37 บาทต่อหน่วย

ส่วนผู้ประกอบการ SPP Cogeneration ที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2562-2568 กพช. อนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ในพื้นที่ เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม โดยให้ขายไฟฟ้าให้ กพพ.ได้ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ และไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวมไอน้ำ และ ต้องไม่เกินกว่าปริมาณขายไฟฟ้าตาม สัญญาเดิม ในราคา 2.81 บาทต่อหน่วย มีสัญญาครบ 25 ปี

นายศิริ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ ราคาน้ำมันดิบในปีนี้ กระทรวงพลังงาน ประเมินว่า ในระยะสั้นราคาน้ำมันดิบอาจ ขยับขึ้นไปแตะ 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้หากเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ จากปัจจุบันน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ระดับ 75.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากกลุ่ม ผู้ผลิตน้ำมันส่งออก (โอเปค) มีมติปรับ เพิ่มกำลังการผลิต แต่ด้วยมาตรการของ

กระทรวงพลังงานที่เตรียมไว้ด้วยการ ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะให้สามารถ ใช้ น้ำมันดีเซล (ปี 20) ที่ราคาต่ำกว่า ดีเซล (ปี 7) 3 บาทต่อลิตร จะทำให้ค่า ขนส่งและค่าบริการรถสาธารณะไม่ ปรับขึ้นได้จนถึงสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม กบง.ได้เห็นชอบ ปรับโครงสร้างราคาดีเซล ปี 20 ต่ำกว่า ดีเซล ปี 7 อัตรา 3 บาทต่อลิตร หลังจาก ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 19 มิ.ย.61 เห็นชอบการลดอัตราการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตไบโอดีเซลปี 20 ลง 70 สตางค์ ต่อลิตร ตามข้อเสนอ กบง. โดยจะเริ่ม จำหน่าย 2 ก.ค.นี้ ให้กับกลุ่มรถบรรทุก (Fleet) เบื้องต้นจะมีรถบรรทุกพร้อม โครงการ 400 คัน มีสถานีบริการร่วม 7 ราย อาทิ ปตท. บางจาก ซัสโก้ ไออาร์พีซี พีที เป็นต้น ซึ่งตั้งเป้าหมายจะดูดซับ น้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินได้เพิ่มขึ้นอีก 3-4 แสนตันต่อปี เพื่อสร้างเสถียรภาพ ราคาปาล์มไม่ให้ต่ำกว่าระดับ 3.50 บาท ต่อกิโลกรัม

ส่วนการดูแลราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) นั้น กบง.จะยังดูแลราคาขาย ปลีกแอลพีจีถึง 15 กิโลกรัม ไม่เกิน 363 บาทต่อไป แม้ว่าเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจี ณ วันที่ 22 มิ.ย.61 จะเหลือเงิน 173 ล้านบาท แต่บัญชีน้ำมัน ยังมีเงินเหลือ อยู่ที่ 30,179 ล้านบาท ซึ่งแนวทางที่จะดูแลต่อ ไปนั้น คาดว่าจะต้องหารือในการประชุม กบง.ครั้งต่อไป

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 26 มิ.ย. 2561 หน้า 4 เรื่อง โรงไฟฟ้า

“ศิริ” ปล่อยผีSPPต่ออายุให้3ปี ยันตรึงดีเซล-บี20รับน้ำมันพุ่งได้

ผู้จัดการรายวัน360 - กระทรวงพลังงาน ส่งสัญญาพร้อมต่ออายุ SPP ที่จะหมดอายุให้ทุกราย 3 ปี ตามสัญญาเดิม แต่หลังจากนั้นจะรับซื้ออย่างไรเตรียม นำเข้าหรือใน กบง. 4 ก.ค.นี้ มั่นใจ แผนตรึงดีเซล-ขายบี20 กลุ่มรถบรรทุก 2 ก.ค.เบรกขึ้นค่าขนส่ง ค่าโดยสารได้ถึงสิ้นปี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าการพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

(SPP) ระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่ทั้งหมด สัญญาในช่วงปี 2560-2568 นั้นจะให้ทุก รายได้สิทธิ์เหมือนกัน คือจะได้รับการ ต่ออายุ ในปริมาณรับซื้อเท่าเดิมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ต่ออายุออกไปอีก 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาจากนั้นจะมีการ รับซื้ออย่างไรจะมีการพิจารณาในรูปแบบ ที่ชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันที่ 4 ก.ค.

“ทั้งหมดสัญญารูปแบบจะแตกต่างกันไปจากมติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เดิมแน่นอน ซึ่ง SPP ทุกรายได้สิทธิ์เช่นเดียวกัน คือ ซื้อเท่าเดิมต่ออายุ 3 ปีทั้งหมดสัญญา หลังจากนั้นจะรับซื้อใหม่รูปแบบใดกำลัง พิจารณาความเหมาะสม ยังไม่ได้สรุปว่า จะเป็นรูปแบบ SPP Power Pool แต่อย่างใด” นายศิริกล่าว

นายศรียังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า วันที่ 2 ก.ค.กระทรวงพลังงานจะเปิด จำหน่ายดีเซล (บี20) ราคาถูกกว่าดีเซล ปกติ (บี7) 3 บาทต่อลิตร เมื่อรวมกับ

มาตรการตรึงดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อ ลิตรจะส่งผลให้ค่าขนส่งและค่าโดยสาร รถสาธารณะไม่มีเหตุผลจะปรับขึ้นไป จนถึงสิ้นปีแม้ว่าราคาน้ำมันตลาดโลก จะสูงขึ้นก็ตาม

“กบง.ได้รับทราบคณะรัฐมนตรี เห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตปี 20 รวม 3,000 ล้านบาทและราคาให้ต่ำกว่าปี 7 ลิตรละ 3 บาทที่จะขายให้กลุ่มรถบรรทุก (Fleet) รถโดยสารสาธารณะ เรือตัวนำพระยาธรรมถึงเครื่องจักรกล การเกษตร วันที่ 2 ก.ค.นี้โดยเบื้องต้น จะมีรถบรรทุกพร้อมโครงการ 400 คัน มี สถานีบริการร่วม 7 ราย อาทิ ปตท. บางจาก ซีเอสโก้ ไออาร์พีซี พีที เป็นต้น โดยไม่แนะนำให้ใช้กับรถทั่วไปเพราะ ต้องปรับสภาพก่อน” รมว.พลังงานกล่าว

“ส่วนราคาแอลพีจีจัดรั่วเรือนยั้ง คงที่ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม(กก.) และจะจริงไปเช่นนี้จนกว่าราคาตลาดโลกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเรายัง ดูแลได้เงินยังมีพอยู่” นายศรียังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า SPP ที่ทั้งหมด อายุมีประมาณกว่า 20 รายกำลังผลิต รวม กว่า 2,000 เมกะวัตต์ และมี กพช. 30 พ.ค.2559 มีมติการปรับปรุงแนวทาง ที่ 1 ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในปี 2560-2561 (ต่ออายุสัญญา) ให้มีระยะเวลาสัญญา 3 ปี ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ กลุ่มที่ 2 ที่จะสิ้นสุดอายุ สัญญาภายในปี 2562-2568 (ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าใหม่) ให้มีระยะเวลาสัญญา 25 ปี ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ เป็นต้น.